

Số: 33A/KH-THCS

Thủy Triều, ngày 18 tháng 04 năm 2023

KẾ HOẠCH

Thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng huyện Thủy Nguyên Sáng-Xanh- Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh” trong ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2023 và các năm tiếp theo

Căn cứ Kế hoạch số 86/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND huyện Thủy Nguyên về triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Xây dựng huyện Thủy Nguyên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh*” năm 2023; Kế hoạch số 44/KH-SGDĐT ngày 04/4/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng về triển khai phong trào thi đua “*Xây dựng thành phố Hải Phòng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh*” năm 2023 trong ngành Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng;

Thực hiện Kế hoạch số 14/KH-GD&ĐT ngày 17/4/2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Thủy Nguyên về việc thực hiện phong trào thi đua “*Xây dựng huyện Thủy Nguyên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh*” trong ngành Giáo dục năm 2023;

Trường THCS Nguyễn Văn Cừ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua này với một số nội dung cơ bản như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên và học sinh, phụ huynh học sinh về sự cần thiết phải xây dựng nhà trường: “*Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh*” để cụ thể hóa việc thực hiện phong trào thi đua của thành phố và của ngành giáo dục.

Giúp cho môi trường học tập, vui chơi của giáo viên và học sinh nhà trường ngày càng có nhiều khởi sắc, vừa sạch đẹp, vừa an toàn, trở thành địa chỉ tin cậy cho phụ huynh học sinh khi con em theo học tại trường.

Tạo ra những chỉ số quan trọng, góp phần vào việc xây dựng trường học hạnh phúc cho nhà trường trong thời gian tới.

2. Yêu cầu:

Cán bộ, giáo viên, học sinh toàn trường hưởng ứng, tham gia đầy đủ, có trách nhiệm cao để thực hiện từng nhiệm vụ cụ thể của phong trào thi đua này bằng những

việc làm thiết thực như: Tham gia tích cực giữ gìn vệ sinh trường, lớp một cách thường xuyên; thực hiện hiệu quả Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học.

Đưa nội dung thực hiện phong trào thi đua này vào Quy chế thi đua nội bộ của nhà trường để đánh giá thi đua đối với cán bộ, giáo viên, và học sinh.

Tiến hành sơ kết, tổng kết việc thực hiện phong trào thi đua. Biểu dương, khen thưởng những tập thể lớp, cá nhân có nhiều đóng góp. Đồng thời, kiểm điểm, rút kinh nghiệm kịp thời đối với những cá nhân, tập thể thực hiện chưa tốt phong trào thi đua này.

II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

1. Thời gian thực hiện kế hoạch: Thực hiện liên tục trong năm học 2022-2023 và cả những năm học tiếp theo.

2. Địa điểm thực hiện kế hoạch: Trường THCS Nguyễn Văn Cừ

3. Thành phần thực hiện kế hoạch:

Chi ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Hội đồng sư phạm, GVCN, Bộ phận tài vụ, Liên đội, các lớp và học sinh. Lao công, bảo vệ. Ban đại diện CMHS nhà trường và của các lớp.

4. Nội dung cụ thể:

Công tác chỉ đạo, triển khai của Chi ủy, Ban giám hiệu:

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua này.

Tổ chức họp, quán triệt đến tất cả cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường về ý nghĩa, tầm quan trọng của phong trào thi đua này để việc triển khai thực hiện đi vào thực chất, hiệu quả. Giao nhiệm vụ cụ thể cho các tập thể và cá nhân để chủ động thực hiện nhiệm vụ theo phương châm “*Rõ người, rõ việc*” để việc thực hiện được thông suốt, tránh chồng chéo nhiệm vụ khi thực hiện.

Chỉ đạo thực hiện: Đưa các nội dung vào kế hoạch năm học, tháng, tuần để các tổ chức, cá nhân triển khai thực hiện.

Xác định rõ các nhóm nhiệm vụ để việc triển khai phong trào được hiệu quả:

Nhóm nhiệm vụ 1: Tăng cường đầu tư xây dựng, cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang CSVC trường học, đảm bảo đồng bộ, đầy đủ, khang trang, sạch đẹp, an toàn cho việc tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Chú trọng đến việc tạo dựng cảnh quan xanh với việc cải tạo, trồng mới hệ thống cây xanh, hoa... để tạo sự hài hòa với thiên nhiên, giúp cho không gian nhà trường xanh hơn. Bố trí các khu vực không gian để học sinh được vận động, nâng cao sức khỏe cả về thể chất và tinh thần.

Người thực hiện: Ban giám hiệu, Hiệu trưởng, bộ phận tài vụ nhà trường.

Thời gian thực hiện: Liên tục (theo kế hoạch hoặc theo tình huống phát sinh thực tiễn).

Nhóm nhiệm vụ 2: Chú trọng chỉ đạo công tác dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh trường lớp, cảnh quan chung. Không xả rác bừa bãi, bỏ rác đúng nơi quy định, **chú trọng tới khâu phân loại rác và xử lý rác ngay tại nguồn**. Phát động các cuộc thi, các phong trào trang trí lớp, làm đẹp khuôn viên quanh lớp bằng những vật dụng thân thiện với môi trường. Khuyến khích học sinh sử dụng các vật liệu tái chế. Đưa nhiệm vụ này vào đánh giá thi đua học sinh, các lớp và GVCN hàng tuần, hàng tháng, học kỳ và cả năm học.

Người thực hiện: Tổng phụ trách Đội, GVCN các lớp, học sinh và các lớp.

Thời gian thực hiện: Liên tục (theo kế hoạch hoặc theo tình huống phát sinh thực tiễn).

Nhóm nhiệm vụ 3: Chỉ đạo thường xuyên việc triển khai các chuyên đề sinh hoạt ngoại khóa dưới cờ, hoạt động ngoài giờ lên lớp, trải nghiệm về các chủ đề: Văn hóa giao thông đường bộ; phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; nói không với bạo lực học đường; tham gia ký các cam kết về việc không vi phạm pháp luật, không vi phạm các nội quy của trường, lớp; xây dựng các mô hình văn hóa trong trường như: Tủ sách 50K để khuyến khích và hình thành thói quen, văn hóa đọc sách; Đôi bạn cùng tiến... để giúp cán bộ, giáo viên và học sinh xây dựng phong cách ứng xử có văn hóa cả ở trong và ngoài trường học theo nội dung Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong trường học của nhà trường.

Người thực hiện: Chi ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Tổng phụ trách Đội, GVCN các lớp, học sinh và các lớp.

Thời gian thực hiện: Liên tục (theo kế hoạch hoặc theo tình huống phát sinh thực tiễn).

Nhóm nhiệm vụ 4: Cấp ủy, Ban giám hiệu chỉ đạo kịp thời các tổ chức, cá nhân phụ trách thực hiện tốt việc đánh giá, sơ kết, tổng kết và biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả cho phong trào thi đua này. Nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo để tạo sự lan tỏa ra toàn trường, giúp phong trào thi đua ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả.

Người thực hiện: Chi ủy, Ban giám hiệu, Ban chấp hành Công đoàn, Liên Đội.

Thời gian thực hiện: Theo từng tháng, học kỳ, năm học (hoặc đột xuất nếu thấy cần thiết khi có cá nhân, tập thể có thành tích đột xuất, nổi bật).

Đối với BCH Công đoàn, Liên đội:

Cụ thể hóa bằng kế hoạch của mình để phát động phong trào thi đua tới đoàn viên, người lao động của đơn vị; phát động phong trào thi đua trong toàn liên đội và đến các chi đội.

Có kiểm tra, đánh giá thường xuyên việc thực hiện phong trào thi đua.

Tham mưu, đề xuất cho Chi ủy, Ban giám hiệu khen thưởng, kiểm điểm, phê bình kịp thời để việc thực hiện phong trào thi đua có hiệu quả.

Đối với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường:

Phối hợp với GVCN các lớp tuyên truyền cho con mình thực hiện tốt các quy định. Phối hợp với GVCN kịp thời khen thưởng, động viên và biểu dương các lớp và các em học sinh có nhiều đóng góp xuất sắc cho phong trào thi đua. Sử dụng một phần quỹ của Ban đại diện CMHS của lớp, của trường để khen thưởng.

Đối với Giáo viên chủ nhiệm các lớp:

Có kế hoạch cụ thể của lớp để thực hiện phong trào này, gắn với phong trào thi đua nội bộ của lớp như: *Thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy cũng như Bộ quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường đối với học sinh đã được nhà trường ban hành và học sinh được học tập đầu năm học.*

Đề xuất với Liên đội, với nhà trường những tập thể lớp và cá nhân học sinh có thành tích tiêu biểu để động viên, khen thưởng trong các đợt thi đua cũng như biểu dương, khen thưởng đột xuất (nếu có).

Phối hợp với các tổ chức khác trong trường cũng như phụ huynh học sinh để giải quyết, xử lý những học sinh của lớp mình vi phạm các nội quy, quy định, cam kết theo thẩm quyền để kịp thời chấn chỉnh, giáo dục các em tiến bộ.

Đối với bộ phận tài vụ:

Chủ động tham mưu cho Hiệu trưởng bố trí và sử dụng hợp lý nguồn kinh phí của nhà trường để thực hiện tốt, hiệu quả phong trào thi đua này.

Đối với cán bộ, giáo viên nhà trường:

Thực hiện tốt phong trào thi đua này bằng những hành động, việc làm cụ thể như: Thực hiện tốt việc ứng xử văn hóa trường học; giữ gìn vệ sinh trường lớp và cảnh quan môi trường tốt, làm tấm gương tốt để đồng chí, đồng nghiệp và học sinh học tập, noi theo, tạo sức lan tỏa trong tập thể.

Đối với học sinh nhà trường:

Chủ động, tích cực tham gia thực hiện tốt các quy định, các kế hoạch của Liên đội, chi đội và của lớp đã đề ra. Thường xuyên tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau giữa các bạn, các tổ trong lớp để cùng rút kinh nghiệm, thực hiện tốt phong trào thi đua.

Đối với lao công, bảo vệ:

Theo nhiệm vụ được giao trong hợp đồng lao động, phối hợp với các lực lượng khác trong trường làm tốt công tác vệ sinh trường lớp, đảm bảo an ninh, an toàn CSVC và cán bộ, giáo viên, học sinh, không để xảy ra mất mát tài sản hoặc các vụ việc gây mất an ninh, an toàn nhà trường.

Kịp thời đề xuất với Ban giám hiệu, Hiệu trưởng những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ, giúp thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào việc thực hiện tốt phong trào thi đua này trong nhà trường.

5. Tổng kết, đánh giá phong trào

- Từ 15/11/2023 đến 25/11/2023, nhà trường tiến hành tổng kết, đánh giá việc thực hiện phong trào thi đua này. Đề xuất biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu để khen thưởng tại trường, địa phương và đề xuất khen hưởng về ngành Giáo dục huyện và UBND huyện.

Hồ sơ đề nghị khen thưởng gồm: *Tờ trình, Biên bản họp Hội đồng Thi đua, khen thưởng, Báo cáo thành tích của tập thể, cá nhân tiêu biểu (02 bộ).*

Trên đây là nội dung kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua **“Xây dựng huyện Thủy Nguyên Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn - Văn minh”** năm 2023 ngành Giáo dục và Đào tạo huyện của Trường THCS Nguyễn Văn Cừ. Hiệu trưởng kêu gọi và phát động phong trào thi đua này đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh nhà trường. Việc thực hiện tốt phong trào thi đua này sẽ đóng góp một phần nhỏ vào phong trào thi đua chung của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện, chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Thủy Nguyên quật khởi và hướng tới mục tiêu xây dựng Trường học hạnh phúc!

Nơi nhận:

- Phòng Giáo dục và Đào tạo (*để b/c*);
- Chi ủy, BGH (*để chỉ đạo*);
- HĐSP, BCHCD, Liên chi đội (*để t/h*);
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

(*đã ký*)

Phạm Thúy Hoa